

Số: 150/BC-UBND

Quảng Trị, ngày 10 tháng 8 năm 2012

**BÁO CÁO**  
**KIỂM ĐIỂM SỰ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012**

**I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012:**

Để triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ, Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, UBND tỉnh đã ban hành chương trình công tác trọng tâm số 87/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 và kế hoạch hành động số 287/UBND-KHHĐ ngày 16/02/2012 giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, ngoài các hoạt động chỉ đạo, điều hành thường xuyên, UBND Tỉnh đã chỉ đạo tích cực công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện quan trọng: Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Quảng Trị, sự kiện 81 ngày đêm Thành Cổ; Tổ chức Hội nghị Thứ trưởng ngoại giao 3 nước Việt Nam-Lào-Thái Lan; Hội nghị sơ kết 5 năm kết nghĩa Bản -Bản Việt Nam-Lào, đặc biệt là đã tích cực phối hợp với Bộ KHĐT và WB đăng cai tổ chức Hội nghị giữa kỳ nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2012. Trong tháng 7 cũng đã tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa-du lịch “Nhịp cầu Xuyên Á” và các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 65 năm ngày thương binh, liệt sỹ; Chỉ đạo xây dựng các dự án để làm việc với các bộ ngành TW, Chính phủ và các nhà tài trợ sau hội nghị CG. Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng năm 2012 thể hiện qua các nội dung chủ yếu sau đây:

**1.1. Tập trung chỉ đạo sản xuất Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản ứng phó với các diễn biến bất thường về thời tiết, dịch bệnh của vụ Đông Xuân và triển khai vụ Hè Thu đúng thời vụ :**

Vụ Đông Xuân 2011-2012, diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Đầu vụ mưa, rét kéo dài làm ngập úng phần lớn diện tích vùng ruộng thấp trũng, ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng của nông dân, có nhiều ngày trời âm u, thiếu ánh sáng đã làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây hại. Tuy vậy, nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật hợp lý, tăng cường công tác chỉ

đạo “bám ruộng, lội đồng”, nhất là khi thiên tai dịch bệnh xảy ra để kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất, đề ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả. Đồng thời chú trọng việc ban hành lịch thời vụ sát đúng tình hình diễn biến của thời tiết, khí hậu; chỉ đạo hướng dẫn sản xuất vụ Đông Xuân 2011-2012 tuân thủ theo lịch thời vụ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết bất thuận gây ra.

Vụ Đông Xuân 2011 - 2012 toàn tỉnh gieo trồng được 27.090,2 ha cây lương thực có hạt, tăng 428,2 ha so với vụ Đông Xuân 2010-2011; đạt 53,11% kế hoạch cả năm; ước sản lượng đạt 139.281,5 tấn, tăng 5.294,5 tấn so với cùng kỳ năm trước; thực hiện các giải pháp đồng bộ trong phòng và chống dịch bệnh, sự quan tâm của các cấp chính quyền nên các dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm đã sớm được khống chế và dập tắt, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người chăn nuôi.

Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ - vệ sinh thú y, quản lý thức ăn chăn nuôi tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Việc hỗ trợ phòng chống dịch bệnh vật nuôi theo QĐ142 và QĐ719 của Thủ tướng Chính phủ đã được thực hiện kịp thời. Đến ngày 15/5/2012, đã hoàn thành công tác phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho chủ hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh tai xanh phải tiêu hủy tại các huyện Hướng Hóa ( 65,222 triệu đồng), huyện Hải Lăng (154,035 triệu đồng), (TX Quảng Trị 47,375 triệu đồng). Các huyện Gio Linh, Cam Lộ và Triệu Phong đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ. (Việc đề xuất hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại một số địa phương thực hiện chậm đã làm ảnh hưởng đến quá trình tái đầu tư của người chăn nuôi)

Tổng diện tích nuôi thủy sản 6 tháng ước đạt 2.900 ha đạt 92,8% so với kế hoạch, sản lượng ước đạt 5.800 tấn đạt 60% kế hoạch cả năm. Nuôi thủy sản đang từng bước khẳng định thế mạnh trong phát triển thủy sản, đặc biệt tôm thẻ chân trắng, đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Để chủ động nguồn giống tôm thẻ chân trắng cung cấp cho người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh tạo điều kiện cho Công ty TNHH giống thủy sản Uni - President Việt Nam đầu tư xây dựng trại sản xuất giống thủy sản trên địa bàn xã Trung Giang, huyện Gio Linh với công suất 1 tỉ con giống/năm.

**1.2.UBND tỉnh tiếp tục triển khai đồng thời các biện pháp cắt giảm đầu tư công, tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, tiết kiệm chi hành chính, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh:**

- Tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 5.381 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ước đạt 7,8% (KH cả năm trên 10%); trong đó nông - lâm - ngư nghiệp tăng 8,8% (KH cả năm trên 3%), công nghiệp - xây dựng tăng 6% (KH cả năm trên 16%), dịch vụ tăng 8,6% (KH cả năm trên 8,5%).

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6/2012 ổn định, ước tăng 0,21% so với tháng trước; 6 tháng tăng 3,45%.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 734,109 tỷ đồng, bằng 50,1% KH cả năm, trong đó thu nội địa 358,784 tỷ đồng, bằng 40,5% KH và

bằng 84,6% so với cùng kỳ năm 2011; thu xuất nhập khẩu 375,325 tỷ đồng, bằng 64,7% KH và bằng 138,7% so với cùng kỳ năm 2011.

- Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt: 1.573,455 tỷ đồng, bằng 41% KH cả năm và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2011.

- Thực hiện điều hành chính sách tiền tệ trên địa bàn tỉnh theo sự chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương là chủ động, linh hoạt, chặt chẽ và thận trọng góp phần ổn định thị trường tiền tệ. Chấp hành nghiêm túc lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và bằng đô la Mỹ theo đúng quy định. Các tổ chức tín dụng đã thực hiện việc giảm lãi suất huy động và giảm lãi suất cho vay theo đúng chỉ đạo của NHNN. (Từ ngày 13/3 Ngân hàng Nhà nước đã giảm trần lãi suất huy động xuống 13%. Từ ngày 08/5/2012, các tổ chức tín dụng trên địa bàn giảm lãi suất cho vay xuống 15%/năm đối với 4 lĩnh vực ưu tiên là: sản xuất nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ ngày 11/6/2012, lãi suất huy động giảm xuống 9%.)

- UBND tỉnh chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp các dự án, bố trí vốn kế hoạch 2012, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, ưu tiên vốn cho công trình cấp thiết, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2012. Đã phân bổ kế hoạch vốn ngân sách cân đối do địa phương quản lý, vốn XSKT vượt thu năm 2011; vốn vượt thu ngân sách năm 2011 do tỉnh quản lý. Đã trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ KH&ĐT quyết định phân bổ vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ (đợt 1) và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia.

- Thực hiện chủ trương thắt chặt đầu tư công của Chính phủ, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã giám sát chặt chẽ việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư các công trình, dự án sử dụng vốn NSNN. Yêu cầu các chủ đầu tư rà soát các hạng mục của dự án, hạn chế phát sinh khối lượng, không thực hiện vượt mức vốn Trung ương đã bố trí và không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt. Các dự án cần điều chỉnh đều do thay đổi chế độ, chính sách về tiền lương, tăng giá nguyên nhiên vật liệu.

- Thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ KH&ĐT, UBND tỉnh chỉ đạo Sở KH&ĐT hướng dẫn các chủ đầu tư tiến hành rà soát các dự án đã được quyết định phê duyệt đầu tư, các dự án đang thực hiện dở dang nhưng không thể đảm bảo cân đối đủ vốn. Điều chỉnh lại quy mô và giải pháp kỹ thuật của từng dự án phù hợp với hạn mức vốn đầu tư đã được TW hỗ trợ. Ưu tiên thực hiện hoàn thành những hạng mục thực sự cấp thiết phục vụ mục tiêu chính của dự án. Các hạng mục còn lại giãn tiến độ để lại đầu tư sau năm 2015. Những gói thầu, hạng mục chưa khởi công hoặc chưa giải phóng được mặt bằng thì tạm dừng và để lại thực hiện giai đoạn sau năm 2015.

- Thực hiện chuyển các DNNN sang loại hình Công ty TNHH một thành viên, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước và UBND tỉnh thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu theo Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ. Các lĩnh vực DNNN đang hoạt động chủ yếu là công ích. Công tác quản lý, giám sát quyền đại diện chủ sở hữu tại các công ty TNHH một thành viên nhà nước thuộc tỉnh quản lý ngày càng công khai, minh bạch và

phù hợp với cơ chế thị trường. Nhiều doanh nghiệp đã tạo bước chuyển biến khá tích cực, bảo đảm sản xuất, cung ứng các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ công ích thiết yếu phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường nhằm giúp cho doanh nghiệp trên địa bàn từng bước vượt qua khó khăn, tiếp cận các nguồn vốn đầu tư để phát triển sản xuất, kinh doanh.

**- Về thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng:**

+ UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở KHĐT phối hợp với Sở Công thương, Viện chính sách chiến lược phát triển Công nghiệp - Bộ Công Thương khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo đề trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; phối hợp với Viện Nghiên cứu thương mại - Bộ Công Thương hoàn chỉnh dự thảo, thành lập Hội đồng Thẩm định Quy hoạch phát triển Thương mại của tỉnh đến năm 2020; phối hợp với Viện năng lượng - Bộ Công Thương hoàn chỉnh và thông qua dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020; phối hợp với Viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn - Bộ Xây dựng xây dựng phương án quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế động lực Đông Nam Quảng Trị.

**- Về công tác thu hút các nguồn vốn ODA, FDI:** Chỉ đạo Sở KHĐT chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan tích cực kêu gọi, thu hút và vận động các dự án ODA và FDI trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã tích cực làm việc với EGAT-Thái Lan để xúc tiến đầu tư nhà máy nhiệt điện theo quy hoạch của Chính phủ.

Trong 6 tháng đầu năm 2012 đã có Dự án Quản lý thiên tai (WB5) thực hiện từ năm 2012 đến năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tài trợ ODA. UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tài trợ cho Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bằng nguồn vốn của Á rập xê út và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng Mê Kông tại Việt Nam đang tích cực chỉ đạo triển khai.

**- Công tác xúc tiến đầu tư:** UBND tỉnh đã có Quyết định quy định quy chế hoạt động Nhóm công tác liên ngành và Ban chuẩn bị dự án Cảng Mỹ Thủy; Đang tích cực xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án động lực tại Khu vực Kinh tế Đông Nam Quảng Trị và triển khai thực hiện một số các hoạt động nhằm đẩy nhanh tiến độ của 02 dự án động lực là dự án Cảng Mỹ Thủy và dự án Nhà máy nhiệt điện. Đang dự thảo Đề án thành lập trung tâm nghiên cứu Phát triển và XTĐT.

**1.3. Tập trung chỉ đạo các biện pháp tăng cường bảo đảm an sinh xã hội, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học-công nghệ:** Trong dịp Tết Nhâm Thìn, công tác chăm lo về tinh thần và vật chất cho các đối tượng chính

sách, cho người nghèo đã được UBND tỉnh quan tâm. Việc phân bổ gạo cứu trợ của Chính phủ và chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã phân phối số gạo cứu trợ đúng đối tượng, đúng mục đích.

Công tác y tế tiếp tục duy trì việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, KCB, VSATTP để góp phần thực hiện đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt chính sách BHYT, phối hợp với BHXH triển khai hoạt động hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT của Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đẩy mạnh thực hiện Đề án 1816 về việc luân phiên cán bộ chuyên môn y tế từ tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới để nâng cao chất lượng công tác KCB, đưa dịch vụ y tế có chất lượng về gần dân.

Chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 105 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 2012); Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị; Hội thảo khoa học lịch sử 40 năm giải phóng Quảng Trị và sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị; Lễ hội nhịp cầu xuyên Á lần thứ 3; Chương trình tri ân các Anh hùng liệt sỹ và biểu diễn nghệ thuật; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng tại các địa phương trong tỉnh.

Tổ chức thực hiện tốt công tác đón tiếp khách Du lịch. Tổng lượng khách đến Quảng Trị tính đến hết tháng 5/2012 đạt 403.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế là 53.000 lượt, khách nội địa 350.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch xã hội ước đạt 370 tỷ đồng; trong đó doanh thu lưu trú và lữ hành của các doanh nghiệp du lịch chuyên ngành là 76 tỷ đồng.

Các quy hoạch, chương trình liên quan đến KHCN đã và đang được hoàn thiện để phê duyệt: Quy hoạch tổng thể phát triển khoa học và công nghệ Quảng Trị đến năm 2020, Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng của các doanh nghiệp Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 Chỉ đạo xây dựng Chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

#### **1.4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền:**

Thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Tuyên giáo TW, UBND tỉnh đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai kế hoạch phát triển xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân

Trong 6 tháng đầu năm 2012, mạng lưới các điểm phục vụ bưu chính viễn thông tiếp tục được duy trì, hạ tầng viễn thông sẵn có được tận dụng để tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ, đã đáp ứng được nhu cầu thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh, nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng, phục vụ yêu cầu lãnh đạo của cấp ủy đảng và chính quyền, phục vụ công tác đảm bảo thông tin liên lạc trong các trường hợp đặc biệt như PCLB-TKCN, các dịp lễ lớn...

Hoạt động phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh ngày càng được đẩy mạnh. Hạ tầng cơ sở và trang thiết bị từng bước được đầu tư. Công nghệ thông tin doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị tiếp tục được duy trì và phát triển. Báo chí Xuất bản thông qua các cuộc họp giao ban báo chí, đã quán triệt,

định hướng các cơ quan báo chí thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền; đưa tin kịp thời đầy đủ, chính xác, nội dung thông tin đúng tôn chỉ mục đích và đối tượng phục vụ. Tập trung trọng điểm tuyên truyền kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị, 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, phục vụ Lễ hội “Nhịp cầu xuyên Á” lần thứ III và kỷ niệm 40 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ; Chuẩn bị chu đáo cho công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ năm 2012 và Nhịp cầu Xuyên Á sẽ được tổ chức tại tỉnh trong tháng 7/2012.

Song song với các biện pháp chỉ đạo điều hành về lĩnh vực kinh tế, xã hội, UBND tỉnh chú ý các biện pháp điều hành quản lý tài nguyên môi trường gắn với phát triển bền vững. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo tích cực công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, ban hành chỉ thị liên quan nhằm lập lại trật tự việc khai thác, xử lý tình hình trạng khai thác vàng, cát sạn trái phép, bảo vệ môi trường, môi sinh.

### **1.5. Công tác cải cách hành chính, đảm bảo an ninh-quốc phòng:**

Công tác cải cách hành chính, xây dựng bộ máy được quan tâm cùng cố; Chỉ đạo xây dựng đề án sắp xếp lại chức năng, tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp liên quan công tác xúc tiến trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã thông báo chỉ tiêu Kế hoạch biên chế năm 2012 đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia chế độ chính sách ưu tiên xét tuyển và xếp lương giáo viên mầm non. Ban hành Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012 – 2020 ; Xem xét thực trạng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Xây dựng và triển khai kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2012 và giai đoạn 2012 - 2015 trình UBND tỉnh phê duyệt. UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 30c của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 30c của Chính phủ. Tích cực chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn.

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân cũng được quan tâm. Lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp khảo sát thực tế tại huyện Vĩnh Linh, Hướng Hóa để nghe và xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, kéo dài. Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt các báo cáo, đề án trình kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh thông qua (kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VI)

Công tác quốc phòng an ninh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo trên tất cả các mặt như xây dựng lực lượng, xây dựng thế trận, tăng cường cơ sở vật chất và phong trào quần chúng....

### **1.6. Việc thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh:**

Sáu tháng năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 09 văn bản QPPL, 1.132 Quyết định cá biệt, 07 chỉ thị, 118 báo cáo, 61 thông báo và 1.950 văn bản

hành chính khác. Ngoài ra, đã tiếp nhận và xử lý 10.066 công văn đến của Chính phủ, Bộ, ngành TW, các cơ quan và 254 đơn thư của công dân và tổ chức.

Các văn bản ban hành trong 6 tháng năm 2012 ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh đã kịp thời chỉ đạo những vấn đề KTXH quan trọng của địa phương, đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả trong quản lý hành chính ở địa phương.

UBND tỉnh đã duy trì chế độ họp thường xuyên và đột xuất. Để giảm bớt các cuộc họp hành chính thông thường, dành thời gian cho công tác nghiên cứu, đi cơ sở, UBND tỉnh đã điều chỉnh định kỳ họp UBND tỉnh hàng tháng thay bằng họp UBND tỉnh hàng quý.

Sau khi có nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn để góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các đơn vị, địa phương.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh luôn giữ vững nguyên tắc tập trung - dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đảm bảo sự đoàn kết nhất trí trong tập thể Ủy ban. UBND tỉnh thực hiện đầy đủ chế độ thỉnh thị, báo cáo lên Thủ tướng chính phủ, Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh những chủ trương, chính sách theo qui định.

## **II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH:**

- Trong 6 tháng đầu năm 2012, những tác động chính sách về ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là việc tái cơ cấu đầu tư công của Chính phủ đã có tác động một phần khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xây dựng.

- Việc thực hiện các chủ trương của UBND tỉnh, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ở một số Sở, ngành, địa phương còn thiếu kịp thời; công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chưa sâu sát. Thẩm quyền xử lý công việc của các Sở, ngành và địa phương đã được tỉnh phân cấp nhưng chưa tích cực chủ động thực hiện.

- Sự phối kết hợp giữa các Sở, ban, ngành trong giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư còn thiếu. Việc triển khai một số chủ trương của Chính phủ còn chậm.

- Tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp ở một bộ phận cán bộ, công chức còn chậm chuyển biến, hiệu quả làm việc chưa cao.

## **III. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012:**

### **3.1. Công tác chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực kinh tế:**

- Chỉ đạo tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp vụ Hè Thu thắng lợi. Chỉ đạo tổ chức quản lý, vận hành các công trình ngăn mặn hợp lý bảo đảm phục vụ sản xuất. Tăng cường công tác bảo vệ cây trồng vật nuôi, công tác

kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập trung chuẩn bị hiện trường, vật tư, cây giống, phần đầu hoàn thành chỉ tiêu về trồng rừng tập trung, trồng mới cây công nghiệp dài ngày theo kế hoạch. Tăng cường tuần tra, kiểm soát lâm sản, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng ở các địa bàn trọng điểm ở Hướng Hoá, Đakrông và Vĩnh Linh

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương của Chính phủ về kiểm chế lạm phát, đồng thời phòng ngừa nguy cơ giảm phát có thể xảy ra; thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, kết hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

- Chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015 và năm 2013

- Chỉ đạo tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính đồng bộ và liên kết giữa các loại quy hoạch

- Chỉ đạo tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tăng cường xúc tiến thương mại du lịch, xúc tiến và vận động đầu tư; ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể.

- Chỉ đạo tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, có giải pháp hỗ trợ phù hợp đối với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, có lợi thế, có thị trường và có khả năng cạnh tranh.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá và có biện pháp phù hợp để chấn chỉnh và xử lý đối với các dự án đầu tư vi phạm trong hoạt động đầu tư, xây dựng, sản xuất kinh doanh, sử dụng đất đai, sử dụng kết cấu hạ tầng, môi trường... trong các KCN, KKT của tỉnh. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào các KCN, Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, tăng cường công tác quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Hoàn thành việc quy hoạch khu nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp.

- Tích cực vận động, kêu gọi các chương trình, dự án ODA mới và hoàn chỉnh hồ sơ vận động ODA của các dự án từ năm 2011 Tích cực đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, làm việc với nhà tài trợ để thúc đẩy quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định đối với các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tài trợ ODA

- Thực hiện đồng bộ, các giải pháp, biện pháp quản lý thu có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, phần đầu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Thực hiện các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện khuyến khích sản xuất, kinh doanh phát triển, tăng tích lũy, tạo lập, nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt chống thất thu thuế, nợ đọng thuế; phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế. Tổ chức rà soát số nợ đọng thuế, phân loại nợ thuế để có biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh lớn, đảm bảo tỷ lệ nợ đọng thuế đến 31/12/2012 ở dưới mức 5% trên tổng thu ngân sách.



### **3.2. Công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực xã hội:**

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân và kinh doanh thuốc, dược phẩm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh; đảm bảo đủ thuốc, hoá chất để chủ động phòng chống dịch bệnh trong và sau các đợt thiên tai, bão lụt.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học 2012-2013 và thực hiện kế hoạch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề, quy hoạch nguồn nhân lực. Tăng cường công tác giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách của nhà nước về bảo đảm an sinh và xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng và người nghèo về nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo; tổng kết, nhân rộng các mô hình, điển hình giảm nghèo bền vững, hiệu quả, phù hợp. Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chỉ đạo tích cực ứng dụng và phát triển đồng bộ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các cơ quan nhà nước. Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; quan tâm phát triển một số phần mềm phục vụ công tác QLNN, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

### **3.3. Chú trọng công tác chỉ đạo điều hành tạo sự chuyên biến chất lượng công vụ, kỷ cương hành chính, đảm bảo an ninh quốc phòng:**

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, công khai bộ thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của các Sở, Ban ngành, các tổ chức sự nghiệp công lập tinh gọn, hiệu quả. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC-VC năm 2012. Hoàn chỉnh đề án một số chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh giai đoạn 2012-2020. Thành lập Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Xúc tiến đầu tư tỉnh. Tổ chức tốt kỳ thi tuyển công chức năm 2012.

- Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tiếp công dân; xử lý, giải quyết kịp thời, đúng luật đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, chú trọng các biện pháp giáo dục, phòng ngừa; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới, vùng biển đảo và các địa bàn trọng điểm; thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức diễn tập KVPT huyện Cam Lộ và Vĩnh Linh đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối; chuẩn bị tốt cho diễn tập PCCR-TKCN tại huyện Đakrông; hoàn thành tốt công tác tuyển quân đợt 2/2012. Bảo đảm an ninh kinh tế, xã hội; phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các đối tượng có biểu hiện hoạt động đầu cơ, thao túng thị trường trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án trọng điểm; đẩy mạnh đấu tranh

phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hoàn thành tốt các mục tiêu năm an toàn giao thông năm 2012.

Với mục tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2012, những tháng cuối năm 2012, tập thể UBND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung nỗ lực khắc phục những khó khăn để chỉ đạo thúc đẩy sản xuất phát triển, có biện pháp đảm bảo tốt hơn các vấn đề xã hội, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2012./.

**Nơi nhận:**

- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT, UVUB;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chánh, PVP, CV;
- Lưu: VT, TH(H).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Đức Cường*

**Nguyễn Đức Cường**